

Số 115-NQ/BCSD

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

THANH TRA TỈNH ĐIỆN BIÊN	
Số: 739	Ngày: 05/02/2024
Chuyển:	
Số và ký hiệu HS:	

NGHỊ QUYẾT

Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra năm 2024

I. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NGÀNH THANH TRA NĂM 2023

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Ban cán sự đảng, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chương trình, kế hoạch công tác năm 2023, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, điểm nổi bật là:

(1). Về công tác thanh tra: Năm 2023, Thanh tra Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt công tác thanh tra, toàn ngành Thanh tra đã hoàn thành Kế hoạch thanh tra năm 2023 và các cuộc thanh tra đột xuất được cấp có thẩm quyền giao. Trong đó, luôn chú trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo đầy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các Kết luận thanh tra, nhất là các cuộc thanh tra còn chậm. Thanh tra Chính phủ và Thanh tra các bộ, ngành, địa phương bám sát Định hướng chương trình thanh tra và sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (sau đây viết tắt là PCTN,TC) các cấp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan hành chính xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, thanh tra đột xuất; tập trung thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các ngành, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, có nhiều khiếu nại, tố cáo, dư luận xã hội quan tâm, đồng thời chủ động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra để xử lý kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân có vi phạm; thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt; chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước và hoàn thiện chính sách, pháp luật trên lĩnh vực được thanh tra. Trong đó, Thanh tra Chính phủ tiếp tục tập trung thanh tra công tác quản lý nhà nước của các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó có một số cuộc thanh tra chuyên đề theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC và Thủ tướng Chính phủ giao.

Toàn ngành Thanh tra đã triển khai 7.689 cuộc thanh tra hành chính và 193.774 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 257.703 tỷ đồng, 616 ha đất; trong đó kiến nghị thu hồi 188.607 tỷ đồng và 166 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 69.096 tỷ đồng, 451 ha đất; ban hành 126.158 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá

nhân với số tiền 6.452 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 7.524 tập thể và 7.944 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 497 vụ, 490 đối tượng.

Phát hiện sai phạm về kinh tế tăng 199,6%; Kiến nghị xử lý thu hồi về ngân sách nhà nước tăng 607,6%; Chuyển cơ quan điều tra tăng 12,5% số vụ việc và tăng 65,8% số đối tượng so với năm 2022. Với kết quả nổi bật trên, thể hiện rõ tinh thần quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

(2). Kết quả đôn đốc, xử lý sau thanh tra: Toàn ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 8.691 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, trong đó có 5.442 kết luận thanh tra đã hoàn thành 100% các nội dung phải thực hiện (chiếm 62,6% tổng số kết luận thanh tra được đôn đốc, kiểm tra). Qua đôn đốc, các cơ quan chức năng đã thu hồi 2.350 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 64,1%), 32.523 ha đất; xử lý hành chính 7.972 tổ chức, 9.735 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 152 vụ, 201 đối tượng; khởi tố 18 vụ, 30 đối tượng; ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 332 văn bản về cơ chế, chính sách, pháp luật theo kiến nghị tại các kết luận thanh tra (đạt tỷ lệ 72,6%).

(3). Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Thanh tra Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và các ngày lễ lớn của dân tộc; trách nhiệm của Thủ tướng cơ quan hành chính các cấp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được nâng lên; nhất là thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các tỉnh phía Nam, khu vực Miền Trung - Tây Nguyên để nắm tình hình khiếu kiện đông người, phức tạp liên quan đến đất có nguồn gốc từ nông - lâm trường quốc doanh; trên cơ sở đó sẽ tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật nhằm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội.

Năm 2023, mặc dù tình hình khiếu nại, tố cáo có tăng so với năm 2022, tại một số địa phương tiềm ẩn diễn biến phức tạp, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trực tiếp tham mưu, giúp việc là ngành Thanh tra, tình hình khiếu nại, tố cáo trên phạm vi cả nước cơ bản được kiểm soát; tỷ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền tiếp tục duy trì ở mức cao (88,4%); năm 2022 là 88,8%.

(4). Về công tác phòng, chống tham nhũng: Thanh tra Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ PCTN, TC theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo cấp tỉnh, Thủ tướng cơ quan hành chính các cấp; trong năm 2023, Thanh tra Chính phủ tham mưu Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về PCTN, TC đến năm 2030 và thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, trong đó có những nhiệm vụ mới và khó, nhất là công tác kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Thanh

tra Chính phủ và ngành Thanh tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý và chuyển nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định, cụ thể là: (1) Qua công tác thanh tra đã phát hiện và kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 496 vụ, 489 đối tượng; (2) Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 45 vụ, 35 đối tượng; Trong đó có những vụ việc sai phạm đặc biệt nghiêm trọng, được Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

(5). Về công tác xây dựng thể chế: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch xây dựng thể chế năm 2023, trong đó: Triển khai Kế hoạch thi hành Luật Thanh tra 2022, Kế hoạch xây dựng thể chế và các kế hoạch của Thanh tra Chính phủ; trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra 2022, Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ, Nghị định về thanh tra chuyên ngành; Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.

(6). Về công tác phối hợp: Các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện tốt cơ chế phối hợp theo thẩm quyền và theo chức năng, nhiệm vụ của mình nên hiệu quả công tác thanh tra, PCTN, TC, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt được kết quả tích cực hơn.

Bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được như nêu trên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và Thanh tra bộ, ngành, địa phương còn có mặt tồn tại, hạn chế cần quan tâm, khắc phục, như:

(1). Công tác thanh tra: vẫn còn hiện tượng chông chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; việc thực hiện kết luận, kiến nghị về thanh tra, nhất là tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản có chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra; việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật theo kiến nghị tại kết luận thanh tra còn chậm.

(2). Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Việc tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng một số bộ, ngành, địa phương còn chưa đầy đủ theo quy định; công tác phân loại, xử lý đơn ở một số địa phương, đơn vị, nhất là cấp cơ sở còn có sai sót.

(3). Công tác phòng, chống tham nhũng: Một số nội dung theo kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng triển khai còn chậm; tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp hoặc né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn hiệu quả; công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hạn chế.

(4). Trong công tác xây dựng ngành, cơ cấu tổ chức và chất lượng đội ngũ cán bộ ngành Thanh tra còn bất cập, nhiều cơ quan thanh tra còn thiếu biên chế làm việc; việc sắp xếp tổ chức, bộ máy theo quy định mới có nội dung còn bất cập.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2024

1. Mục tiêu

Năm 2024 là năm “nước rút” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2026. Dự báo tình

hình tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức. Để góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, Chương trình công tác của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra tiếp tục đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới, quyết tâm, quyết liệt, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

2. Nhiệm vụ, giải pháp

Ban cán sự đảng, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, về công tác thanh tra: Cần bám sát Định hướng chương trình thanh tra năm 2024, yêu cầu, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo PCTN, TC các cấp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan hành chính và tình hình thực tế để triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra và nhiệm vụ được giao đột xuất, bảo đảm phù hợp, hiệu quả; Trong đó:

(1). Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; Quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng; Đầu tư xây dựng; Cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước; Đấu thầu, mua sắm tài sản công; Tài chính, ngân hàng; Tín dụng, cho vay bất động sản, trái phiếu, chứng khoán ...

(2). Một trong những mục tiêu quan trọng của công tác thanh tra giai đoạn hiện nay là phải tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra; nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, đúng pháp luật, kịp thời và khả thi; xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật đối với tập thể, cá nhân có vi phạm; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, trách nhiệm, bản lĩnh trong tổ chức và hoạt động thanh tra. Do vậy, cần nghiên cứu, nắm chắc và thực hiện nghiêm Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTN, TC trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.

Các nghị quyết: số 45-NQ/BCSD ngày 22/7/2022 của Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng và tiến độ ban hành Kết luận thanh tra; số 76-NQ/BCSD ngày 06/6/2023 của Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra và việc phát hiện xử lý vi phạm qua thanh tra và Quyết định số 465/QĐ-TTCT ngày 29/11/2022 của Tổng Thanh tra Chính phủ về Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

(3). Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, nhất là tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tiêu cực, tham nhũng. Phối hợp với các ban, bộ, ngành trung ương và các địa phương triển khai thực hiện Đề án 153 khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thứ hai, về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tham mưu

thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, không để phát sinh điểm nóng về khiếu nại, tố cáo; nhất là tại các địa phương phía Nam và khu vực Miền Trung Tây nguyên có khiếu kiện liên quan đến đất nông - lâm trường quốc doanh.

Thứ ba, về công tác PCTN, TC: Thực hiện tốt các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp giao về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tổ chức thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về PCTN, TC đến năm 2030 và Kế hoạch thực thi công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; tăng cường triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; nâng cao hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; tăng cường phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì khẩn trương chuyển ngay sang cơ quan điều tra xử lý (không chờ ban hành kết luận thanh tra).

Thứ tư, về công tác xây dựng thể chế và xây dựng Ngành: Cần thường xuyên rà soát để hoàn thiện thể chế đối với các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của ngành Thanh tra; tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện tốt chế độ, chính sách cho cán bộ ngành Thanh tra để cán bộ yên tâm, giữ vững lòng tin, bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thứ năm, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Nhân dân và toàn xã hội để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN, TC.

Thứ sáu, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII “*Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả*”; chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm minh cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “*tự diễn biến, tự chuyển hóa*”...

Thứ bảy, tiếp tục thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo Thanh tra Chính phủ gương mẫu, nêu cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan Thanh tra Chính phủ và toàn ngành Thanh tra trong năm 2024.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban cán sự đảng có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết này. Các đồng chí

Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các đơn vị được phân công phụ trách thực hiện Nghị quyết này.

2. Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ; Chánh thanh tra bộ, ngành, địa phương phổ biến, quán triệt Nghị quyết này đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

Trên cơ sở Nghị quyết này và Định hướng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2024 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tình hình thực tế của bộ, ngành, địa phương; các cục, vụ, đơn vị của Thanh tra Chính phủ và Thanh tra bộ, ngành trung ương, Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện; chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong ngành với các cơ quan, tổ chức hữu quan để tạo sự thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị.

3. Thủ trưởng các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ; Chánh Thanh tra các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường phối hợp với cấp ủy đảng cùng cấp cụ thể hoá bằng Nghị quyết để lãnh đạo đảng viên thực hiện; thường xuyên trao đổi, phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện, tổ chức sơ kết 6 tháng và tổng kết hàng năm để rút kinh nghiệm, có giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

4. Giao Vụ Kế hoạch - Tổng hợp chủ trì, phối hợp với các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết này; định kỳ 6 tháng và cuối năm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết với Ban cán sự đảng và lãnh đạo Thanh tra Chính phủ. *VB*

Nơi nhận:

- Bộ Chính trị, Ban Bí thư (để b/c),
- Ban cán sự đảng Chính phủ (để b/c),
- Ban Nội chính TW (để b/c),
- Ban Tổ chức TW (để b/c),
- Ủy ban Kiểm tra TW (để b/c),
- Văn phòng TW Đảng (để b/c),
- Đảng ủy Khối các cơ quan TW,
- Đảng ủy TTCP (để ph/hợp),
- Thành viên BCSD TTCP,
- Thủ trưởng vụ, cục, đơn vị thuộc TTCP,
- Chánh Thanh tra bộ, ngành, địa phương,
- Lưu: VP BCSD, TCCB.

**T/M BAN CÁN SỰ ĐẢNG
BÍ THƯ**



Đoàn Hồng Phong